

**Thư Cám Ơn Của Mái Ấm Thiên Ân (mata), Tân Phú, Sài Gòn 3/8/2010**

From: nguyen quoc phong & matavn@gmail.com & To: paulus caritas & stpaulfamilyofcharity@yahoo.com & Sent: Tue, August 3, 2010 8:53:02 PM  
Subject: Re: V/v gửi quà về Việt Nam. □ Bac Nguyen kinh men, Ngay 29/7/2010  
chau da nhan duoc mon qua 500 USD (nam tram My kim) cua nha hang Brodard va Gia dinh Bac Ai Phaolo gui ve giup do cac chau Thien An. Xin loi Bac vi da cham viet thu cam on, vi may hom nay Saigon dang co dich sot xuất huyết và Mai am có đến 6 cháu bị sốt nên phải lo chăm sóc cho các cháu, lo xịt thuốc tay trung... Lại có thêm 6 cháu mới nhập học nên phải theo sát hướng dẫn các cháu. Cam on Bac da co y tuong rat ngo nghinh ve long yeu quy "ghen ti" cua Chua, nhưng phải có đức tin mạnh mẽ làm mọi cam nghiệm được như Bac. Xin Bac thêm lời cầu nguyện cho cháu để cháu luôn được an vui bám chặt vào cánh tay Chúa và để Ngài dẫn đi: dẫn con, dẫn con từng bước, từng bước một thôi... Kinh thu, Phong

MÁI ẤM THIÊN AN (MATA) 122 Nguyễn Ngọc Nhựt, quận Tân Phú. TP Hồ Chí Minh  
Tel: 848-38472406 E-mail: matavn@gmail.com

Saigon , ngày 03 tháng 07 năm 2010 Cha Phaolo6 và Gia đình Bác Ái  
Phaolo6 quý mến, Trước hết cả nhà Mái ấm Thiên Ân xin kính chào Cha Phaolo và Gia Đình Bác Ái Phaolo. Chúng con rất vui lại được nhận sự quan tâm giúp đỡ của Gia đình Bác Ái Phaolo. Mái ấm đã nhận được món quà 500 USD (năm trăm Mỹ kim) của nhà hàng Brodard và Gia đình Bác Ái Phaolo gửi về giúp đỡ các cháu khiếm thị Thiên Ân. Xin chân thành cảm ơn những tâm tình thương mến của Cha, của Gia đình Bác Ái Phaolo và của nhà hàng Brodard đã dành cho thầy trò Mái ấm Thiên Ân chúng con và đã quảng đại nâng đỡ để các cháu có thêm điều kiện ăn học hầu chuẩn bị cho cuộc sống tự lập và hòa nhập xã hội.

Xin Gia đình Bác Ái Phaolo6 chuyển lời cảm ơn chân thành của chúng con đến chủ nhân nhà hàng Brodard. Xin Chúa chúc lành và ân thưởng bội hậu cho tấm lòng yêu thương quảng đại của các ân nhân. Các cháu Thiên Ân vẫn vui vẻ lạc quan và chăm ngoan học hành. Năm nay sẽ có 1 cháu tốt nghiệp Đại học và sẽ ở lại Mái ấm dạy cho các cháu nhỏ. Năm nay cũng sẽ có thêm 2 cháu vào Đại học. 30 cháu khác tiếp tục học các lớp Trung học, Tiểu học, lớp nhạc và các lớp học nghề. Các cháu có điều kiện ăn học là nhờ các ân nhân vẫn âm thầm quảng đại nâng đỡ Mái ấm và các cháu. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn Cha, gia đình Bác Ái Phaolo6 và nhà hàng Brodard. Xin Cha và gia đình Bác Ái Phaolo6 thêm lời cầu nguyện để Mái ấm Thiên Ân luôn là nơi cho các cháu khiếm thị học hành, vui sống và cảm nghiệmƠn Trời.

Lâu lắm rồi con không được gặp Cha Phaolo6, nhưng trong đầu con vẫn giữ những hình ảnh thân thương của thầy Đức Hùng rất hiền, ít nói, hay cười và đá banh rất hay. Kính chúc Cha và gia đình Bác Ái Phaolo6 luôn vui khỏe, mọi sự an lành và luôn là cánh tay nối dài của Chúa đem bác ái yêu thương đến cho mọi người. Kính thư,

Thay mặt Mái ấm Thiên Ân, Nguyễn Quốc Phong Đem yêu thương  
Đem yêu thương MATA 2009 Văn nghệ trại hè Kết Thân  
[http://conduongtinhyeu.org/D\\_1-2\\_2-126\\_3-126\\_4-682/](http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-682/)